

ใช้เฉพาะในราชการ ไม่เป็นสิ่งพึงเปิดเผย

บันทึก

เรื่อง กำหนดวาระดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกฤษฎีกาสามัญ
และกรรมการร่างกฎหมาย

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ สร.๐๔๐๓/๗๘๐๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๐ แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอหรือว่า จะสมควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เช่น โดยการลาออกหรือถึงแก่กรรมของกรรมการกฤษฎีกาสามัญ และกรรมการร่างกฎหมายขึ้นไว้ หรือไม่ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ควรจะกำหนดไว้เช่นเดียวกับคณะกรรมการอื่น ๆ เป็นส่วนมาก และโดยเฉพาะวาระของการดำรงตำแหน่งนั้นควรกำหนดไว้คราวละ ๔ ปี ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. เห็นชอบด้วยในหลักการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกฤษฎีกาสามัญและกรรมการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของท่านนายกรัฐมนตรี สำหรับกรรมการกฤษฎีกาสามัญและกรรมการร่างกฎหมายที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

๒. ให้มีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้กรรมการกฤษฎีกาสามัญและกรรมการร่างกฎหมายที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้ พ้นจากตำแหน่งทุกท่าน และเมื่อได้มีการแก้ไขกฎหมายตามหลักการข้างต้นแล้ว ให้รีบดำเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๕๑๖ ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองพิเศษ) ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นว่า ในขณะนี้นางานที่คณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินอยู่เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายหรือให้ความเห็นในทางกฎหมายนั้น เป็นงานในหน้าที่ของกรรมการร่างกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับกรรมการกฤษฎีกาสามัญนั้น มีหน้าที่อย่างเดียวกับกรรมการร่างกฎหมายนั่นเอง เป็นแต่มีหน้าที่พิจารณาคดีปกครองเพิ่มขึ้นด้วย ฉะนั้น トラบใดที่ยังมิได้มีการจัดตั้งศาลปกครองเพื่อทำการพิจารณาคดีปกครองซึ่งจะต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครองของคณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้นเป็นเอกเทศแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา

สามัญชน และเท่าที่เป็นอยู่ก็ยังมีได้เคยมีการแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกาสามัญชนแทน เมื่อการแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกาสามัญชนยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระทำในขณะนี้แล้ว การที่จะแก้ไขกฎหมายโดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกฤษฎีกาสามัญชนจึงยังไม่สมควรกระทำ การแก้ไขควรจะได้กระทำต่อเมื่อจะได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกาสามัญเพื่อพิจารณาคดีปกครองต่อไป คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงแก้ไขเฉพาะวาระของกรรมการร่างกฎหมายเท่านั้น

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่ เมื่อการดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายมีวาระออกทุก ๆ ๔ ปีเช่นนี้แล้ว ก็ควรจะมีบทบัญญัติให้กรรมการร่างกฎหมายลาออกจากตำแหน่งได้ เพื่อกรรมการร่างกฎหมายที่เจ็บป่วยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะได้สามารถลาออกไป และแต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมายเข้าแทนใหม่ต่อไป

(ลงชื่อ) หยุต แสงอุทัย

(นายหยุต แสงอุทัย)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มิถุนายน ๒๕๑๐